

"บิกตุ" ลั่นฟันเด็ดขาดคนแอบอ้างคสช.ไปหาประโยชน์

■ นำเสนอเมื่อ 26 มี.ค. 2559

"บิกตุ" เตือนนักการเมืองอย่าเอาแต่พูด ระวังกฎหมาย
ลั่นฟันคนแอบอ้างรัฐบาล-คสช.ไปหาผลประโยชน์ ซึ่ปฏิรูปตร.ต้องค่อยๆทำ
หวั่นหรือเร็วกระทบงานสะดุด

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. เวลา 20.15 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ว่า วันนี้เรื่องรัฐธรรมนูญ นักการเมือง ก็พูดแต่เรื่องของการเลือกตั้ง แล้วก็ติติงในส่วนที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำ จึงขอให้ไปคิดใหม่ ทำใหม่ ยังมีโอกาสให้ปรับปรุงตัว ตนไม่อยากจะใช้คำว่าใครเก่งกว่า แต่ถามไม่ได้มากกล่าวอ้างให้เสียหาย ตนก็ไม่เคยไปตอบโต้ เสียเวลาการทำงาน หลายคนปากไม่คอยดี ก็คงลืมนึกไปว่าวันนี้ตนอยู่ในตำแหน่งไหน ก็ระมัดระวังด้วยกฎหมาย ขอเตือนไว้อีก ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยการบริหารงานคิดให้เป็นเชิงโครงสร้าง ถ้าคิดเป็นชิ้นๆ คิดแบบนี้ไม่ต้องมาเป็น ใครก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นอย่าได้มากกล่าวอ้างทางโซเชียลมีเดีย โจมตีกันทุกวัน รัฐบาลกำลังทำอยู่ในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำ ส่วนเรื่องการทุจริต ตนได้หารือกับคณะรัฐมนตรีแล้วว่า จะดำเนินการอย่างจริงจังในกรณีที่มีการแอบอ้างว่ายังมีการทุจริตในเชิงโครงสร้างนโยบายอยู่ โดยถ้าพบว่าหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดนำสิ่งที่รัฐบาลและคสช.กำลังทำไปแอบอ้างว่าได้สิทธิมาจากคสช. ตนจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบทางลับ ไม่ว่าจะหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตนไม่วิเคราะห์ใครทั้งสิ้น

"คนที่กล่าวอ้างว่ามีคนที่รู้จักกับผู้นำกำหนดนโยบาย ไม่ว่าจะผม รองนายกรัฐมนตรี หรือคสช.บางคน ผมถือว่าคนเหล่านี้ใช้ไม่ได้ ใครอ้างใคร เรื่องอะไร ผลประโยชน์อยู่ที่ไหน ขอให้เอามาผมสอบให้ ผมไม่ต้องการให้มีคนเลวเหล่านี้อยู่ เราต้องเร่งกำจัดออกไป ต้องสร้างน้ำดีไล่น้ำเสียออกไป" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวและว่า ไม่ว่าจะเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ ถ้ากระทำทุจริตก็จะไม่ได้รับการละเว้น เพราะไม่เห็นประโยชน์อะไรที่จะทำให้เกิดความไว้วางใจ ต้องรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวถึงการปฏิรูปตำรวจ ว่า เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับตำรวจ มีทั้งสิ่งที่ทำได้ทันทีบ้าง อะไรทำต่อต้องทำต่อ ขณะเดียวกันต้องให้สามารถดำเนินคดี จับกุมได้ และให้เหลือตำรวจนำคดีอยู่เพื่อจะไม่ให้มีสิ่งไม่ดีในองค์กร ทั้งนี้ทุกองค์กรมีข้าราชการดีและไม่ดี ตนพยายามทำแต่ต้องเห็นใจเพราะมีจำนวนมาก ถ้าเราไปรู้เร็วๆ ที่เดียว งานเดินไม่ได้ก็ จึงขอความร่วมมือของผู้บังคับหน่วย ปลัดกระทรวง และอธิบดี ดูตัวเองดูว่าทำงานได้ตรงตามนโยบายของรัฐบาลหรือไม่ อย่างไรก็ตามเรื่องอะไรที่ขัดแย้งค่อยๆแก้กันไป ช่วงนี้เอาประเทศและอนาคตมาก่อน อย่าเพิ่งไปฟังอะไรที่ไม่ใช่ขอเท็จจริง หรือไปขยายความให้เขา เพราะพวกผู้หวังดีมีอยู่มาก.

ที่มา [หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 25 มีนาคม 2559](#)